



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตามประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๙ อัตรา และประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการเข้ารับการเลือกสรร โดยได้ดำเนินการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ มีอายุใช้ได้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกในภายหลังก่อนครบกำหนด และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร ภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ เป็นการขึ้นบัญชีตามผลคะแนน และตาม คำรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครมาตั้งแต่ต้น หรือหากผู้นั้นได้รับการทำสัญญาจ้างและจัดจ้าง (แต่งตั้ง) เป็นพนักงานจ้างตำแหน่งใดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจ้าง (แต่งตั้ง) และจะยกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)

ลำดับที่ สอบได้	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายกรัณย์ อ่อนประดิษฐ์	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ - ๔ มารายงานตัว ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร B ชั้น ๔ โดยจะจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบแล้ว
๒	๐๒	นายอภิชน เลาวิชุกรนกุล	
๓	๐๓	นายธนศักดิ์ งามสง่า	
๔	๐๔	นายกิตติ ทองตากรณ์	

๒. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ลำดับที่ สอบได้	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายเอกชัย กลับนุ้ย	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัว ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร B ชั้น ๔ โดยจะจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบแล้ว
๒	๐๕	นายสันติ ชูแสง	
๓	๐๖	นายสมโพธิ กาญจนพานิช	

หมายเหตุ หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์